

กรอบความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

<p align="center">กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)</p>	<p>เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปีพ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของ เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”</p>				
<p align="center">แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)</p>	<p>“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียน และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”</p>				
<p align="center">พระราชบัญญัติสถาบัน</p>	<p>“มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีหน้าที่ตามมาตรา 8</p>				
<p align="center">จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน</p>	<p align="center">กลุ่มสถาบัน ข สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>				
<p align="center">นโยบายของสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3.4 3.5 และ 3.7</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างการบริหาร และระบบการกำหนดภาระงานของบุคลากรให้ชัดเจนตามโครงสร้าง กลยุทธ์ที่ 4.2</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3.7</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3.1</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3.1</p>	
<p align="center">ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสานโครงการพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น</p>		<p align="center">ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6</p> <p align="center">กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>		
<p align="center">ปรัชญาหรือปณิธาน</p>	<p>ปรัชญาหน่วยงาน : ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ วิสัยทัศน์หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว</p>				
<p align="center">ยุทธศาสตร์สำนัก</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางาน ให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ</p>	